



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ มท. ๕๐๕๗๗
ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๒๗๖๑ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ (วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

เรียน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษาทุกท่าน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เลขาธิการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จากการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปข้อสั่งการประจำสัปดาห์ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ ๑๐๐๓๖

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ (วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘)

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๐๐๑๐๒ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปประเด็นการประชุมฯ ประจำวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม และได้เชิญกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมทุกสัปดาห์ นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจากการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปข้อสั่งการประจำสัปดาห์ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐



ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๓๔๖

ถึง จังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
อย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
ประจำจังหวัดในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ณ ศาลากลางจังหวัด ในการนี้
กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำสรุปข้อราชการของผู้บริหารระดับสูงจากการประชุมหารือข้อราชการของ
กระทรวงมหาดไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดติดตามสรุปการประชุมหารือข้อราชการดังกล่าว
ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”
พร้อมทั้งรายงานผลดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องให้กระทรวงมหาดไทยทราบ



สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร. ๐๒ ๒๒๓ ๔๘๗๐ , ๕๐๕๗๗

สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
ประจำวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)		
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	<p>๑. การรับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล เนื่องจากรวบรวมเงินบริจาคช่วยเหลือได้ ๖๘ ล้านบาทไม่รวมสิ่งของแล้ว ให้จังหวัดปิดรับการบริจาคเงินและสิ่งของผ่านศูนย์ดำรงธรรมไว้ก่อน พร้อมทั้งดำเนินการเรื่องการออกเอกสารใบสำคัญเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี</p>	ทุกจังหวัด/ สตร.สป.
	<p>๒. สลากกินแบ่งรัฐบาล ให้ใช้กลไกผู้ว่าราชการจังหวัดในการกระจายสลากกินแบ่งรัฐบาลไปในระดับภูมิภาค และกำกับดูแลให้มีการซื้อขายสลากคู่ละไม่เกิน ๘๐ บาท ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล</p>	ทุกจังหวัด
	<p>๓. นมัสการสรีระของหลวงพ่อกุณ ปริสุทโธ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นหารือกับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นเจ้าภาพนำผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมนมัสการสรีระของหลวงพ่อกุณ ปริสุทโธ ตามความเหมาะสม</p>	จังหวัด ขอนแก่น
	<p>๔. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC การบูรณาการในเรื่องของจุดผ่านแดนจุดผ่อนปรน ข้อตกลง ข้อกำหนด ในการเข้า-ออกของแรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการยกร่างคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในระหว่างนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแก้ไขปัญหาในพื้นที่ร่วมกับกองทัพบก กองทัพเรือ และตำรวจ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องใช้ความเป็นผู้นำและแก้ไขปัญหาด้วยความบริสุทธิ์ใจ</p>	ตท.สป./ สบจ.สป./ปค./ ทุกจังหวัด
	<p>๕. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับนายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เป็นปัญหาเรื้อรัง/ไม่ได้รับการแก้ไขเป็นระยะเวลา ยาวนาน โดยเฉพาะที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การทำงาน of กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาให้ใช้กลไกที่มีในพื้นที่ เช่น งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เป็นต้น ทั้งนี้ หากเกินความสามารถของจังหวัดให้แจ้งกระทรวงมหาดไทยทราบ</p>	ทุกจังหวัด
	<p>๖. การกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งเสริมช่องทางหรือพื้นที่การลงทุน (Investment) เพื่อขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจ เช่น การสร้างตลาดชุมชน การค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เป็นต้น</p>	ทุกจังหวัด
	<p>๗. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ</p> <p>๗.๑ ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาค เร่งดำเนินการในพื้นที่ที่กำหนดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับการเริ่มต้นจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ</p> <p>๗.๒ สํารวจข้อมูลจากจังหวัดว่ามีส่วนใดบ้างในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ต้องการให้ภาคเอกชน การนิคมอุตสาหกรรมเป็นผู้ลงทุน</p>	สบจ.สป./ ยผ./กพน./ กพภ.

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ข้อราชการของ ปลัดกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>๑. การแก้ไขปัญหาผลผลิตสินค้าเกษตร ให้กรมการปกครองประสานการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาผลผลิตสินค้าเกษตรกับจังหวัด พร้อมทั้งให้จังหวัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด</p> <p>๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ทุกหน่วยงานและทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลในกรณีมีประเด็นพาดพิงระหว่างการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วาระที่ ๑ (รับหลักการ) ซึ่งเริ่มวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘</p>	<p>ปก./ ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p>
<p>กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘</p>	<p>ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสฤณี วิฑูรย์)</p> <p>สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงมีพระราชปณิธานที่จัดกิจกรรมจักรยานถวายพระเกียรติ ร่วมกับพสกนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อถวายเป็นพระราชสดุดี โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>๑. กรอบการจัดงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดงานที่มีความเหมาะสมผล ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป - ไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียต่อพระเกียรติยศ และชื่อเสียงของหน่วยงานราชการในพระองค์ - ไม่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ในการจัดกิจกรรม - ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน - การเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานด้วยความสมัครใจ ไม่บังคับ <p>๒. ชื่อกิจกรรม</p> <p>“การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ “BIKE FOR MOM”</p> <p>๓. พื้นที่ปฏิบัติการ</p> <p>๓.๑ ส่วนกลาง เส้นทางไปกลับจากพระลานพระราชวังดุสิตถึง ร.๑๑ รอ.</p> <p>๓.๒ ส่วนภูมิภาค เส้นทางจากศาลากลางจังหวัดถึงสนามกีฬาหรือพิจารณาเส้นทางอื่นที่เหมาะสม</p> <p>๔. การลงทะเบียน</p> <p>๔.๑ ผ่าน Website (อยู่ระหว่างการดำเนินงานของกระทรวง ICT)</p> <p>๔.๓ ลงทะเบียนด้วยตนเอง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่วนกลาง ที่สำนักงานเขต - ส่วนภูมิภาค ที่ศาลากลางจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <p>๕. กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติในส่วนภูมิภาค ให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๕.๑ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดกิจกรรมให้ทุกภาคส่วนทราบ</p> <p>๕.๒ จัดทำแผนที่เส้นทางการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม ปลอดภัย</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๕.๓ เตรียมกิจกรรมเสริมอื่น ๆ เช่น กิจกรรมระหว่างเส้นทาง เป็นต้น</p> <p>๕.๔ การประดับตกแต่งตราสัญลักษณ์ และแจกจ่ายสื่อพระราชทาน (เบื้องต้นจังหวัดละ ๑,๐๐๐ ตัว) เข้มกีดพระราชทาน และน้ำพระราชทาน ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะได้แจ้งแนวทางปฏิบัติ/รายละเอียดที่ชัดเจนให้จังหวัดทราบต่อไป</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีนว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ให้ทุกหน่วยงาน และทุกจังหวัดยึดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เชิญชวนทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรม ๒. เส้นทางจัดกิจกรรมให้เป็นเส้นทางที่โดดเด่น มีความปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อจราจร ๓. จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด กำหนดสถานที่ให้เป็นแนวทางเดียวกัน และมีความเหมาะสม ปลอดภัย เช่น ศาลากลางจังหวัด สนามกีฬาจังหวัด เป็นต้น ๔. กำหนดช่วงเวลาให้เหมาะสม ๕. เตรียมพร้อมในการรักษาความปลอดภัย การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน และการรักษาพยาบาล/ส่งต่อโรงพยาบาล ๖. การแจกจ่ายสื่อพระราชทานและน้ำพระราชทานให้เหมาะสมและกระจายทั่วถึงทุกกลุ่มอย่าให้มีข้อครหา ให้เฝ้าระวังกลุ่มผู้ประกอบการแสวงหาประโยชน์ผลิตสื่อจำหน่ายโดยลอกเลียนแบบตราสัญลักษณ์ 	กก.สป./ ทุกจังหวัด
<p>มาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน</p>	<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายจรินทร์ จักกะพาก)</p> <p>มาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนเป็นมาตรการตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องการพัฒนาตนเองให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยได้แจ้งให้จังหวัดสำรวจความต้องการของกลุ่มเกษตรกร มีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สรุปแผนงาน/โครงการของ ๗๖ จังหวัด <ol style="list-style-type: none"> ๑.๑ จำนวนกิจกรรม ๖,๗๔๐ กิจกรรม ๑.๒ ประชาชนได้รับประโยชน์ ๒,๑๙๘,๕๕๑ คนวัน ๑.๓ งบประมาณทั้งสิ้น ๖,๕๒๙.๐๙๐๐๓ ล้านบาท ๒. งบประมาณ ได้เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติใช้งบกลาง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑ งบประมาณแผนงาน/โครงการทั้งสิ้น ๖,๕๒๙.๐๙๐๐๓ ล้านบาท ๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ ๑๒ ล้านบาท (จังหวัดละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท และส่วนกลาง ๖ ล้านบาท) ๓. ให้จังหวัดดำเนินการ <ol style="list-style-type: none"> ๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย ฝ่ายความมั่นคง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณา ตรวจสอบ ทบทวนแผนงาน/โครงการเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๓.๒ กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องและติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ให้ใช้กระบวนการตรวจราชการแบบบูรณาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>นโยบายลดความเหลื่อมล้ำของรัฐบาลจะไม่ใช้มาตรการให้เงินช่วยเหลือ (Subsidy) แต่จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพัฒนาศักยภาพ ลดต้นทุนการผลิตและมุ่งลดพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้ผลผลิตไม่คุ้มค่าเพื่อบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลของอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) รักษาระดับราคาให้เหมาะสม ดังนั้น ให้จังหวัดดำเนินการในเรื่องโซนนิ่งภาคเกษตร (Zoning) โดยวางแผนดำเนินการอย่างจริงจังในปีต่อไป</p>	<p>สนผ.สป./ ทุกจังหวัด</p>
<p>การลดต้นทุนการผลิต ของเกษตรกร - กรณีการลดค่าเช่านา</p>	<p>กรมการปกครอง (นายภุชญา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง)</p> <p>รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร โดยมอบหมายกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) รับผิดชอบการลดต้นทุนค่าเช่านาอย่างน้อยไร่ละ ๒๐๐ บาท</p> <p>๑. ปีการผลิต ๒๕๕๗/๒๕๕๘ สามารถลดต้นทุนค่าเช่านาได้ทั้งสิ้น ๓๔๒ ล้านบาท ซึ่งได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบแล้ว</p> <p>๒. ปีการผลิต ๒๕๕๘/๒๕๕๙ กรมการปกครองได้กำหนดมาตรการควบคุมค่าเช่านาให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมนายอำเภอ เกษตรอำเภอ เพื่อตรวจสอบการควบคุมค่าเช่านาในฤดูการผลิตที่ผ่านมา หากพบว่ามีกรณีเรียกเก็บค่าเช่านาเกินอัตราที่คณะกรรมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คชก.) ตำบล กำหนดให้แจ้งความดำเนินคดีทุกราย - ตรวจสอบและจัดทำรายชื่อผู้เช่านาและผู้ให้เช่าเช่านาให้เป็นปัจจุบัน - แจ้งผู้เช่านาและผู้ให้เช่าเช่านาทราบอัตราค่าเช่าขั้นสูงตามที่ คชก.ตำบล ประกาศและบทกำหนดโทษหากเรียกเก็บค่าเช่านาเกินกว่าที่ คชก.ตำบล กำหนด พร้อมทั้งจัดทำป้ายแสดงอัตราค่าเช่านาประจำตำบลทุกตำบล - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยเฉพาะการร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรม ให้แก่ผู้เช่านาและผู้ให้เช่าเช่านาทราบ - ให้นายอำเภอ เกษตรอำเภอ พิจารณาความเหมาะสมราคาเช่านากรณี คชก. ตำบล มีการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่านาจากปีก่อน โดยหารือกับคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) <p>ทั้งนี้ รัฐบาลให้นำมาตรการดังกล่าว แก้ไขเพิ่มเติมใน พ.ร.บ. การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงและสร้างความเข้าใจความเข้าใจกับผู้ให้เช่าและเกษตรกรผู้เช่าทราบถึงมาตรการควบคุมค่าเช่านาของกรมการปกครอง</p>	<p>ปค./ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ให้จังหวัดปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องต่อเนื่องและเป็นธรรมตามมาตรการของกรมการปกครอง ทั้ง คชก.จังหวัด คชก.อำเภอ และ คชก.ตำบล</p> <p>๒. ให้กรมการปกครองเร่งรัดการแก้ไข/เพิ่มเติม พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ พร้อมทั้งขอความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ</p> <p>ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทบพวน พ.ร.บ. การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งผู้ให้เช่า และผู้เช่า พร้อมทั้งพิจารณาออกกฎหมายห้ามเปลี่ยนแปลงผู้เช่านา บอกลีกค่าเช่าที่นาในปัจจุบัน และให้ทำเป็นสัญญา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ หากไม่ปฏิบัติตามให้ใช้มาตรการตัดสิทธิความช่วยเหลือจากรัฐบาลทุกกรณี</p>	<p>ปค./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปค.</p> <p>ปค./ ทุกจังหวัด</p>
<p>การลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร</p> <p>- กรณีการสำรวจความต้องการเครื่องจักรกลการเกษตรของกลุ่มสหกรณ์และเกษตรกรที่จดทะเบียน</p>	<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายจรินทร์ จักกะพาก)</p> <p>รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ในเรื่องการสนับสนุนปัจจัยการผลิต มีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กลุ่มสหกรณ์การเกษตรจำนวน ๒๐ กลุ่ม (กลุ่มข้าว ๑๐ กลุ่ม และกลุ่มข้าวโพด ๑๐ กลุ่ม) ใน ๑๗ จังหวัด มีปัจจัยการผลิต ได้แก่ เครื่องเกี่ยวข้าว รถไถ รถแบ็คโฮ เป็นต้น</p> <p>๒. กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้ทุกจังหวัดสำรวจกลุ่มสหกรณ์รวมถึงกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลเสนอความต้องการปัจจัยการผลิตเสนอให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวม มีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>๒.๑ จำนวนจังหวัด ๖๕ จังหวัด ได้ส่งแผนงาน/โครงการฯ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเภทรถ ได้แก่ รถไถ รถเกี่ยวข้าว รถนวดข้าว รถดำนา รถแบ็คโฮ รถบรรทุก รถโฟล์คลิฟท์ รถลาก ฯลฯ - ประเภทเครื่องจักรกล ได้แก่ เครื่องสีข้าว เครื่องสูบน้ำ เครื่องอัดเครื่องอบลดความชื้น เครื่องผสมอาหาร เครื่องรียาง ฯลฯ - จำนวนกลุ่มสหกรณ์รวมถึงกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล ๘๗๓ กลุ่ม สมาชิก ๗๙๘,๓๗๙ คน - งบประมาณ ๒,๐๒๑.๒๓๓๓ ล้านบาท - ผู้ได้รับประโยชน์ ๑,๕๒๒,๔๓๑ คน - พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ ๙๒๕๖๘๘๙ ไร่ - ลดต้นทุนการผลิตได้ประมาณ ๑,๘๔๘.๖๗๘๑ ล้านบาท <p>๒.๒ แผนงานในระยะต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามข้อมูลจากจังหวัดที่เหลือ ๑๑ จังหวัดให้ครบถ้วน 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>- คัดเลือกจังหวัดนำร่องจำนวน ๙ จังหวัดในการนำเครื่องจักรกลเกษตรไปบริหารจัดการร่วมกันจากกลุ่มจังหวัด</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีนโยบายการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ให้กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยเป็นการเฉพาะโดยเร็ว เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ เหตุผลและความเหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้จังหวัดดำเนินการ</p>	รอง ปมท.(ถ)/ สนผ.สป.
<p>ผลการดำเนินงานของ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาม พันธกิจหลัก ๘ ด้าน</p>	<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายจิรินทร์ จักกะพาก)</p> <p>ตามนโยบายของรัฐมนตรีนโยบายการกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติงานตาม ๑) การกิจ/หน้าที่ตามกฎหมาย ๒) บูรณาการหน่วยงานอื่นในจังหวัด และ ๓) นโยบายและงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ซึ่งกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานต่าง ๆ ด้วยตนเองเพื่อทบทวนว่าการปฏิบัติงานนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน</p> <p>สรุปผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดตามพันธกิจหลัก ๘ ด้าน รอบ ๔ เดือน (ธันวาคม ๒๕๕๗ - มีนาคม ๒๕๕๘)</p> <p>๑. สรุปข้อมูลภาพรวม</p> <p>๑.๑ บางจังหวัดรายงานข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือข้อมูลมีความไม่สมเหตุสมผล</p> <p>๑.๒ ไม่มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค</p> <p>๒. ภาพรวมการดำเนินงานที่มีผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น กิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบัน กิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ศูนย์ดำรงธรรม เป็นต้น</p> <p>๓. ภาพรวมการดำเนินงานที่ยังไม่มีผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น หมู่บ้านที่ดำเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชุมชนเข้มแข็ง เป็นต้น</p> <p>๔. กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จตามพันธกิจ ๘ ด้าน ได้แก่ ลดความเหลื่อมล้ำแบ่งปันความสุข (ร้อยละ ๕๗.๕๓) และตามรอยเท้าพ่อ (ร้อยละ ๕๓.๔๒)</p> <p>๕. สรุปการประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลการดำเนินงานลดลง ได้แก่ เมืองสวยน้ำใส - ผลการดำเนินงานคงที่ ได้แก่ เมืองไทยน่าอยู่ , ดำรงธรรม ดำรงไทย , มหาดไทยใสสะอาด และลดความเหลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข - ผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ได้แก่ ตามรอยเท้าพ่อ - การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ คนไทยรักกัน <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีนโยบายการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศึกษาและทบทวนการดำเนินงานให้ครบถ้วนตามพันธกิจหลัก ๘ ด้าน พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น</p>	ทุกจังหวัด

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ให้จังหวัดเร่งตรวจสอบความถูกต้องและส่งข้อมูลในการสรุปผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ครบถ้วนและตรงตามกำหนด เพื่อให้การวิเคราะห์ไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ๒. ให้ส่วนราชการระดับกรมกำกับให้หน่วยงานในระดับภูมิภาคเร่งดำเนินการตามพันธกิจหลัก ๘ ด้าน ๓. บริหารราชการอย่างโปร่งใส ๔. พัฒนาการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น <p><u>ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เพิ่มการรับรู้ปัญหา คาดการณ์ปัญหาที่จะเกิดในพื้นที่ และทำงานเชิงรุกเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เป็นที่ปรากฏแก่ประชาชน ๒. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการให้ครอบคลุมทุกด้านนอกเหนือจากภารกิจของกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากมีการวัดผลจากหน่วยงานอื่น ๆ ด้วย ๓. การประชุม/สั่งการในเรื่องที่มีความเร่งด่วนซึ่งอาจใช้การประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference System) หากมอบหมายผู้แทนขอให้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบโดยเร็ว 	<p>ทุกจังหวัด</p> <p>ทุกจังหวัด</p>
<p>การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME</p>	<p><u>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายไมตรี อินทุสุต)</u></p> <p>เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้มีการประชุมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) โดยให้จังหวัดดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศ เพื่อให้ทราบปัญหาความต้องการของผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่และนำข้อมูลปัญหาความต้องการดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหาให้ตรงตามความต้องการ ขอความร่วมมือให้จังหวัดดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) การประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งนี้ สามารถขึ้นทะเบียนได้ทาง www.sme.go.th. ๒) การให้บริการผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด กรณีที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ทาง www.sme.go.th. สามารถขึ้นทะเบียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดได้ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมได้รับทราบแล้ว ๓) ใช้เวทีคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนจังหวัด (กรอ.จังหวัด) ซึ่งมีภาคีเครือข่ายหลายฝ่าย ประกอบด้วย พัฒนาชุมชนจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ชมรมธนาคาร และชมรมการท่องเที่ยว ให้ดำเนินการจูงใจ เชิญชวนผู้ประกอบการ SME มาขึ้นทะเบียนและให้มีระบบการรายงาน ทั้งนี้ หากมีการเปิดตลาดนัดแรงงาน ขอให้จัดการลงทะเบียนผู้ประกอบการ SME ด้วย 	<p>ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (เฉพาะส่วนกลาง)		
<p>โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา</p>	<p>กรุงเทพมหานคร (นายพินิต เลิศอุดมธนา ผู้อำนวยการสำนักงานออกแบบสำนักการโยธา)</p> <p>ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดประชุมคณะทำงานฯ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อนำความเห็นจากทุกภาคส่วนมาประมวลผลพิจารณาออกแบบให้มีความครบถ้วน ขณะนี้ กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างเสนอขอยกเว้นการจ้างที่ปรึกษาออกแบบก่อนที่จะได้รับงบประมาณต่อคณะกรรมการพัสดุ</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กิจกรรมที่ได้กำหนดตามแผน ให้ดำเนินการได้ทันที ๒. กรอบงบประมาณ ให้กรุงเทพมหานครเร่งดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโดยเร็ว โดยคำนึงถึงงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ด้วย ๓. ให้พิจารณาออกแบบเส้นทางให้มีความกว้างเหมาะสม ประมาณ ๑๐-๑๑ เมตร และสามารถรองรับน้ำหนักในกรณีต่าง ๆ เช่น การช่วยเหลือฉุกเฉินโดยใช้รถพยาบาลในพื้นที่ การจัดงาน/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้เครื่องปั้นไฟ ลานกีฬา เป็นต้น ๔. ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้อยู่อาศัยบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับส่วนร่วม/ประชาชนทั่วไป 	<p>กทม.</p>
<p>ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว คลองสอง</p>	<p>กรุงเทพมหานคร (นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการกองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ)</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. รูปแบบรายละเอียดการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว ความยาว ๔๕ กิโลเมตร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ๒. การประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ควบคู่ไปกับการดำเนินการก่อสร้าง ๓. การจัดหาที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานครได้สำรวจแล้วพบว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ทันที ประมาณร้อยละ ๒๐ ของโครงการ คิดเป็นระยะทางประมาณ ๙ กิโลเมตร ส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ ๘๐ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาที่อยู่อาศัย <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ให้กรุงเทพมหานครพิจารณางานในส่วนที่พร้อมโดยขอให้ดำเนินการทันที พร้อมทั้งให้สำนักงานเขตที่อยู่ในพื้นที่ประชาสัมพันธ์/สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนทราบ</p>	<p>กทม.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การจ่อรถรอบเกาะรัตนโกสินทร์	<p>กรุงเทพมหานคร (พลตำรวจตรี วิชัย สังข์ประไพ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)</p> <p>กรุงเทพมหานครได้เชิญบริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ประกอบการรถทัวร์/รถตู้ และบริษัทนำเที่ยว มาประชุมปรึกษาหารือ กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการจ่อรถรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กรุงเทพมหานคร ดำเนินการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ลงนามในบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.) เพื่อใช้พื้นที่ของสถานีขนส่งกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้า) เป็นสถานที่จ่อรถรับส่งนักท่องเที่ยว โดยให้บริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.) เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ - สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ของสถานีขนส่งกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้า) เช่น กล้องวงจรปิด ถนน ระบบไฟฟ้า ความสะอาด และเจ้าหน้าที่ เป็นต้น - ปรับปรุงท่าเรือ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และเป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยวมาใช้บริการทางเรือ เพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ๒. บริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.) <ul style="list-style-type: none"> - ลงนามในบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ กรุงเทพมหานคร เพื่ออนุญาตให้ใช้พื้นที่ของสถานีขนส่งกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้า) เป็นสถานที่จ่อรถรับส่งนักท่องเที่ยว - จัดเจ้าหน้าที่มาจัดระเบียบการจ่อรถ และอำนวยความสะดวก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และเทศกิจ ๓. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ดำเนินการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง - กำหนดจุดรับส่งนักท่องเที่ยว และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ - จัดเจ้าหน้าที่มาจัดระเบียบการจ่อรถ และอำนวยความสะดวกร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร เทศกิจ และบริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.) ๔. เจ้าหน้าที่ทหาร ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่มาจัดระเบียบการจ่อรถ และอำนวยความสะดวกร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เทศกิจ และ บริษัทขนส่ง จำกัด ๕. ผู้ประกอบการบริษัทท่องเที่ยว ดำเนินการนำรถทัวร์/รถตู้ รับส่งนักท่องเที่ยวไปจอดสถานที่ที่ได้กำหนด <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ชี้แจงกับผู้ประกอบการถึงผลกระทบในการนำรถเข้ามาจ่อรถรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เช่น ปัญหาการจราจร แร่งสิ้นสะเทือนต่อพระบรมมหาราชวัง เป็นต้น ๒. หารือร่วมกับกระทรวงคมนาคม เพื่อให้บริษัท ขนส่ง จำกัด สนับสนุนพื้นที่สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้า) ๓. ประสานตำรวจอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ 	กทม.

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>การดำเนินการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่</p>	<p>กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง)</p> <p>๑. ผลการดำเนินงานก่อสร้าง ผลงานที่ทำได้คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๗ งานล่าช้าคิดเป็นร้อยละ ๖๒.๓๘</p> <p>๒. ข้อมูลการขนย้ายมูลดินที่เกิดจากการก่อสร้างชั้นใต้ดินจากปริมาณมูลดินที่เกิดจากการก่อสร้างชั้นใต้ดินทั้งหมด ๑,๐๔๓,๖๙๐ ลูกบาศก์เมตร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดินที่ขนย้ายออกจากพื้นที่ก่อสร้างแล้ว จำนวน ๗๖๓,๒๓๐ ลูกบาศก์เมตร - เหลือดินในพื้นที่ที่ต้องทำการขนย้ายออก จำนวน ๒๘๐,๔๖๐ ลูกบาศก์เมตร <p>ทั้งนี้ แผนการย้ายดินที่เหลือทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘</p> <p>๓. กรณีร้องทุกข์จากการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ทำหนังสือแจ้งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทราบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ว่าให้ชะลอโครงการก่อสร้างสะพานเกียกกายไว้ก่อน</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำข้อมูลการขนย้ายดินในพื้นที่การก่อสร้าง เช่น จำนวนดินที่ทำสัญญาซื้อขายแล้ว จำนวนดินที่บริจาค เป็นต้น</p>	<p>ยผ.</p>
<p>การรักษาความสะอาดสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สวนจตุจักร และสวนลุมพินี</p>	<p>กรุงเทพมหานคร (นายสุพรรณ เจริญชัย ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม)</p> <p>๑. สวนจตุจักร มีพื้นที่ ๑๕๕ ไร่ มีห้องสุขา จำนวน ๖ หลัง สภาพทั่วไปไม่มีปัญหา มีกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแล</p> <p>๒. สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ มีพื้นที่ ๑๙๖ ไร่ มีห้องสุขา จำนวน ๓ หลัง สภาพทั่วไปไม่มีปัญหา มีมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นผู้ดูแล</p> <p>๓. สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) มีพื้นที่ ๓๗๕ ไร่ มีห้องสุขา จำนวน ๘ หลัง</p> <p>๓.๑ สภาพปัญหา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้องน้ำชำระ ท่อโครม จำนวน ๔ หลัง มีกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแล - มีเศษขยะบริเวณสนามไตร์กอล์ฟ รางระบายน้ำสกปรกและส่งกลิ่นเหม็น และร้านจำหน่ายอาหารไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดูแล <p>๓.๒ การแก้ไขปัญหา</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรุงเทพมหานครได้ประสานเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ปรับปรุงสภาพพื้นที่บริเวณโดยรอบของการรถไฟแห่งประเทศไทย - กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างประสานการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อหาหรือแนวทางการแก้ไขปัญหา และนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบ - การดูแลสุขาสาธารณะ กรุงเทพมหานครได้เพิ่มมาตรการดูแลรักษาความสะอาดห้องสุขา โดยเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ เพิ่มความถี่ในการดูแล และรักษาความสะอาดมากขึ้น 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>- กรุงเทพมหานครได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงห้องสุขาที่การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยได้จัดสร้างไว้เดิม จำนวน ๔ แห่ง งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท โดยมีปัญหา คือ ขณะนี้ไม่มีผู้รับจ้างเนื่องจากราคากลางต่ำ แนวทางการแก้ไขปัญหา ต้องใช้วิธีการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ เนื่องจากเป็นปัญหาเร่งด่วน</p> <p>- กรุงเทพมหานครได้ปิดห้องสุขาที่ชำรุดทั้ง ๔ ห้องดังกล่าวแล้ว และได้จัดรถสุขาเคลื่อนที่ไว้บริการเพื่อทดแทนสุขาที่ชำรุด</p> <p>๔. สวนลุมพินี มีพื้นที่ ๓๖๐ ไร่ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ (๑) ปัญหาห้องสุขาในพื้นที่ซึ่งปัจจุบันทางสวนลุมพินีมีทั้งหมด ๙ หลัง สภาพห้องสุขาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่เนื่องจากมีคนเข้าไปใช้บริการมาก ทำให้ห้องน้ำไม่สะอาด (๒) ปัญหาความไม่เรียบร้อยในพื้นที่ เช่น วัสดุ/อุปกรณ์ ของขมรมต่างๆที่เข้ามาใช้ในพื้นที่ และ (๓) ปัญหาการจอดรถยนต์ของผู้มาใช้บริการมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งปัจจุบันจำนวนผู้เข้าชมฯ วันธรรมดา ๗,๐๐๐ - ๙,๐๐๐ คน วันหยุด ๑๒,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ คน</p> <p>แนวทางการแก้ไขปัญหา</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดในห้องสุขาขนาดใหญ่ เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด ๒. ดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดอย่างสม่ำเสมอ ๓. จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงห้องสุขาในบริเวณที่มีปัญหาด้านโครงสร้าง (บริเวณเกาะลอยและบางกอกยิม) ๔. แก้ไขปัญหาความรกรุงรังจากวัสดุอุปกรณ์ของขมรมที่เข้าใช้สวนลุมพินี โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแผนแม่บทพัฒนาภูมิทัศน์สวนลุมพินี <p><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>มอบหมายกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ดำเนินการตามแนวทางของนายกรัฐมนตรีนครี คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. บูรณาการการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ของ ๓ สวน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะพื้นที่สวนรถไฟ (สนามกอล์ฟรถไฟเดิม) ๒. จัดระเบียบ/ออกแบบ เส้นทางเดิน เส้นทางวิ่ง เส้นทางจักรยาน สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่พักผ่อน ให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งการดูแลรักษาความสะอาด ๓. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของทั้ง ๓ สวน ๔. ดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำในพื้นที่ของทั้ง ๓ สวน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถใช้การได้ ขอให้พิจารณาปิด/ทำลาย และก่อสร้างใหม่ ๕. ให้หาแนวทาง/มาตรการแก้ไขปัญหาที่จอดรถของสวนลุมพินี เช่น กำหนดช่วงเวลาการจอด การบริหารจัดการที่จอดรถ เป็นต้น และรายงานความก้าวหน้าให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย ๖. ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความรกรุงรังจากวัสดุอุปกรณ์ของขมรมที่เข้าใช้สวนลุมพินีตามนโยบายของผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร 	กทม.

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย	<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย(นายไมตรี อินทุสุต)</p> <p>๑. นครปฐม ได้ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๒.๙ แสนตัน งบประมาณ ๒๒๕,๐๓๗,๐๐๐ บาท ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครปฐม ขอปรับแผนดำเนินการ งบประมาณ ๗๖๑ ล้านบาท</p> <p>๒. สระบุรี กำจัดขยะมูลฝอยจำนวน ๑.๔ แสนตัน งบประมาณ ๔,๘๖๕,๓๐๐ บาท ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพระพุทธบาท ขอปรับแผนดำเนินการ งบประมาณ ๔๗๖.๘๖๕ ล้านบาท</p> <p>๓. ให้จังหวัดจัดหาผู้รับจ้างเพื่อขนย้ายขยะมูลฝอยตกค้างไปกำจัดที่โรงปูนซิเมนต์บริษัท ทีพีโอโพลิน จำกัด (มหาชน) งบประมาณ ๓๕,๘๖๔,๐๐๐ บาท จังหวัดได้ยืนยันปรับแผนดำเนินการ งบประมาณ ๗๐ ล้านบาท</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเนื้อหา/รายละเอียดและข้อกฎหมายให้ชัดเจน และสอดคล้องกันก่อนการนำเสนอทุกครั้ง</p>	<p>สถ./ยผ./ นครปฐม/ สระบุรี/ลพบุรี</p>
เรื่องอื่น ๆ	<p>รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นางสายพิรุณ น้อยศิริ)</p> <p>การดำเนินการจัดงาน OTOP Midyear ๒๐๑๕ ในระหว่างวันที่ ๒๕-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ ๕-๘ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการขยายตลาด</p> <p>คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ โภกเมศ)</p> <p>คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอต่อสภาเป็นวาระที่ ๑ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘</p> <p>๑. ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้มีการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมคำชี้แจงและส่งให้คณะกรรมการภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘</p> <p>๒. ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ทางคณะรัฐมนตรีจะได้กำหนดหลักเกณฑ์งบประมาณเพิ่มเติมปี ๒๕๕๙ หากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยต้องการของงบประมาณเพิ่มเติมต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในระหว่างวันที่ ๑-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนาม และส่งให้สำนักงบประมาณ ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อที่สำนักงบประมาณจะได้พิจารณาและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป</p> <p>๓. วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ กำหนดการพิจารณาของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วาระที่ ๒</p>	

สำนักนโยบายและแผน สป.

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม เวลา ๑๗.๐๐ น.